



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๙๖๙๐๑/๕๙๙๗) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มตะเคียน

ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มตะเคียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มตะเคียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน นั้น

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามแบบรายงานผลการดำเนินการตามพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มตะเคียนที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางทัศนีย์ สุบิน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางฐิตารีย์ เวียงลิ้มมา)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัด อบต.

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มตะเคียน

- ความเห็นของปลัด อบต.

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มตะเคียน

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะเคียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	โครงการ/หลักสูตร	วัน/เดือน/ปี	ผู้จัด		ปัญหา/อุปสรรค	
				มี	ไม่มี		
๑	นางสาวกรนิการ์ ปัทมาง ผอ.กองการศึกษา	๑.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศพด. และกองการศึกษาเพื่อทบทวนและเตรียมการรับตรวจพร้อมจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๕-๗ มี.ค.๖๔ ๒๖-๒๖ ก.พ.๖๔	ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.ทักษิณ	/	/	
๒	นายมานพ สารรัมย์ ผอ.กองช่าง	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕-๗ มี.ค.๖๔	ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	/	/	
๓	นางฐิติกรีย์ เวียงสิมมา หัวหน้าสำนักปลัด	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕-๗ มี.ค.๖๔	ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	/	/	
๔	นางทัศนันท์ สุบิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕-๗ มี.ค.๖๔	ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	/	/	
๕	นายเจษฎา ทองใบ นิติกรชำนาญการ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕-๗ มี.ค.๖๔	ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	/	/	
๖	นางสุดาพรหม นามโพธิ์ นวก.เงินและบัญชีชำนาญการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร หลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีตามเกณฑ์ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ	๒๔-๒๖ มี.ค.๖๔	ม.สัปปุรพา	/	/	

๗	น.ส.พิมพ์ลา เทียมพะเนงค์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร หลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีตามเกณฑ์ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ การสมัครและการใช้งานระบบ KTB Corporate Online	๒๕-๒๖ มี.ค.๖๔	ม.ลี้ยุรพา	/
๘	นางอนัญญา นันทจันทร์ ครูชำนาญการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศพด. และกองการศึกษาเพื่อทบทวนและเตรียมการรับตรวจพร้อมจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๒๖-๒๖ ก.พ.๖๔	ม.ทักษิณ	/